

สรุปมติการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑. กล่าวขอบคุณทีมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ และ ศอ.๒ พิษณุโลก ที่ดูแลการจัดการประชุมฯ	รับทราบ
	๒. กิจกรรมประกอบการประชุมฯ กำหนดขึ้นเพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์ฯ สร้างความสัมพันธ์ ผักให้ได้ ประสบการณ์กับความยาก-ง่าย ความสำเร็จ ปรับทัศนคติผู้บริหารให้มองไปข้างหน้าที่จะนำไปสู่เป้าหมาย ความสำเร็จ การช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน การทำงานเป็นทีม และการฝึกจิต-สมาธิ	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ	รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- กค. รายงานภาพรวมการเบิกจ่าย งบ. จาก GFMS ณ ๒๕ พ.ย.๖๕ ดังนี้ ๑) <u>เงินกันฯ ปี ๖๕</u> คงเหลือ ๓๓,๙๐๒,๖๕๘ บาท ๒) <u>งบ พ.ร.ก.เงินกู้ ปี ๖๕</u> วงเงิน ๑๒๘,๒๔๓,๒๐๐ บาท PO. ๔๑,๘๘๖,๑๑๘ บาท เบิกจ่าย ๗๙,๕๓๔,๗๖๙.๘๖ บาท (๖๒.๐๒%) คงเหลือ ๑,๗๙๓,๔๐๐ บาท รอส่งคืน ๕,๐๑๘,๙๑๒.๑๔ บาท ส่วนงบลงทุน ๑๒๐,๙๗๙,๖๐๐ บาท ขอให้หน่วยงานเร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายภายใน ธ.ค.๖๕ ๓) <u>งบกลาง COVID – 19</u> วงเงิน ๒๗๒,๘๒๑,๑๓๕ บาท เงินกันฯ (PO/CK) ๔๗,๘๐๘,๐๓๙.๖๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑๖,๘๗๗,๔๘๐.๙๓ บาท (๗๙.๔๙%) คงเหลือ ๙๕๘,๔๔๕.๒๐ บาท (ถูกตัด ๓๐ ก.ย.๖๕) รอส่งคืน ๒,๐๖๘,๗๑๒.๔๐ บาท ๔) <u>เงินกันฯ งบกลาง ปี ๖๕</u> แบ่งเป็น งบลงทุน ๑๐,๒๙๔,๒๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๔๒,๖๒๒,๒๙๖.๔๗ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายภายใน ธ.ค.๖๕ ๕) <u>งบปี ๖๕</u> เบิกจ่าย ๑๓.๓๓% (เป้าหมายกรม อ. ๑๙%) ต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วยงานเบิกจ่ายสูงสุด ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กค. สสม. ๔) <u>งบลงทุน ปี ๖๕</u> จำนวน ๒๗๓,๓๔๔,๑๐๐ บาท แบ่งเป็น งบดำเนินการ ๒๔๒,๑๘๒,๐๐๖.๑๐ บาท (๘๘.๖๐%) PO.รอส่งมอบ ๒๒,๒๐๔,๗๐๑.๙๐ บาท (๘.๑๒%) เบิกจ่าย ๘,๙๕๗,๓๙๒ บาท (๓.๒๘%) หากคาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน ธ.ค.๖๕ ให้รีบขอขยายวงเงินมาที่ กผ. และหารือกับ รอง อธ. ในกำกับ รวมถึงให้ กค. ติดตามผลการเบิกจ่าย งบ. หากไม่ได้ตามเป้าหมาย ให้หาแนวทางช่วยเหลือ/แก้ไขให้หน่วยงาน กผ. ชี้แจงเพิ่มเติม ภายใน ๖ ธ.ค.๖๕ ให้ ศอ. ประเมินตนเอง เรื่อง การขอให้บ พ.ร.ก.เงินกู้ (เดิม) ส่งทางไลน์ กลุ่ม บรย. เพื่อขอขยายเวลาการเบิกจ่ายในภาพรวมของ กรม อ. ต่อไป หากไม่แน่ใจให้ขอขยายเวลาก่อน พร้อมเหตุผลประกอบ ส่วนการพิจารณาเงินกู้ที่ กรม อ. ขอไป ๓๐ ล้าน อยู่ระหว่างรอการพิจารณา</p>	<p>รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนด</p> <p>๒. กค. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. ศอ. ประเมินตนเอง เรื่อง การขอให้บ พ.ร.ก. เงินกู้ ส่งทางไลน์ กลุ่ม บรย.</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ ร่างกฎบัตรการประชุมกรรมการอำนวยการ</p>	<p>กผ. ให้ที่ประชุมพิจารณาร่างกฎบัตรการประชุมกรม อ. เรื่อง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้ องค์ประชุมฯ ถือปฏิบัติ และดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ประธานฯ ต้องการให้องค์ประชุม บูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพิ่มบทบาทในการตัดสินใจขององค์ประชุมฯ ให้ชัดเจนขึ้น มีกลไก ทางกฎหมาย และเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ส่วนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดประชุมฯ ให้นำจำนวนองค์ประชุม มีการประเมินการจัดการประชุมฯ และประเมินสมรรถนะองค์ประชุมฯ รวมถึง พิจารณายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการให้เป็นระดับกรมฯ ขึ้นไป</p>	<p>รับทราบ เห็นชอบในหลักการ และมอบ กผ. ปรับแก้ไข คำในกฎบัตร และพิจารณาเรื่องที่น่าเข้าที่ประชุมฯ ควรเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจ</p>
<p>๔.๒ Kick Off โครงการก้าวท้าใจ Season ๔</p>	<p>กคส. รายงานผลการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ Season ๓ ผู้ลงทะเบียน ๓,๒๙๓,๙๘๖ คน รางวัล ชนะเลิศรายเขตสูงสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ในส่วนก้าวท้าใจ Season ๔ เปิดตัวถ่ายทอดสดออนไลน์</p>	<p>รับทราบ มอบ กคส. ปรับสไลด์นำเสนอ และนำเข้าที่ประชุม กคส. ๘ ธ.ค.๖๕</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
	๑๔ ม.ค.๖๕ เริ่มสะสมระยะทางจริง ๑ ก.พ. – ๑๑ พ.ค.๖๕ ประกาศรางวัล พ.ค.๖๕ ถอดบทเรียน ส.ค.๖๕ และให้ คอ.เป็นที่เลียง ให้คำปรึกษากับภาคีเครือข่าย ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน มุ่งเน้น สถานศึกษา/สถานประกอบการ และจัดกิจกรรมพีธีเปิด ก้าวทำใจ Season 4 พร้อมกัน	
<p><b>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ</b></p> <p>๕.๑ พระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอน การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด</p> <p>(๑) การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และบทบาท ภารกิจอนามัยในการสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>(๒) การคาดการณ์ผลกระทบจากการถ่ายโอน ภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด</p>	<p>- กกม. นำเสนอความเป็นมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจฯ และรายงานสถานการณ์ การถ่ายโอนภารกิจฯ ซึ่งขณะนี้ได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้ อบต. แล้ว ๗ ภารกิจ และ กสธ. ถ่ายโอน สถานีอนามัยรวมทั้งสิ้น ๖๕ แห่ง จาก ๙,๗๘๗ แห่ง จากผลการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ๔ ด้าน (โครงสร้าง บุคลากร การเงินและการจัดสรรทรัพยากร และแผนพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต) จึงได้เสนอ แนวทางการดำเนินงานของกรม อ. ให้สนับสนุนสนุนวิชาการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาแนวทาง ควบคุมดูแลกิจการที่เป็นหน้าที่ของ อบต.อื่น และแก้ไขประกาศฯ แต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมาย</p> <p>- กผ. นำเสนอผลกระทบที่มีต่อกรม อ. จากการถ่ายโอนภารกิจ สอ. และ รพ.สต. ให้กับ อบจ. แนวโน้ม เกิดช่องว่างด้าน Policy Deployment จาก กสธ. ไปสู่หน่วยบริการระดับล่างสุด .อบจ.มีทรัพยากร เพียงพอ แต่ขาดประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านบริการสุขภาพ เป็นโอกาสให้ กรม อ. ได้แสดง บทบาทในการชี้แนะ และขยาย/ยกระดับงาน PP เร่งขับเคลื่อน Policy Commitment กับ สด./อบจ. ด้านเป้าหมาย/มาตรฐาน/แนวทาง สำนัก/กอง ปรับการทำงานให้มีความสำคัญกับ Area Base เพิ่มขึ้น มองภาพเชิงพื้นที่ เพื่อสังเคราะห์ภาพใหญ่ แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยปรับ บทบาทเชื่อม ประสาน ระหว่างภาคสาธารณสุข และท้องถิ่น/</p> <p><u>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</u> ๑). ศึกษางาน อลว. ที่ให้ท้องถิ่นดำเนินการ กำหนดค่านิยม “ท้องถิ่น” ให้ชัดเจน และทบทวนบทบาทของ สสอ. ในการกำกับกรดำเนินงานของท้องถิ่น ๒) ตรวจสอบ อบจ. เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายหรือไม่ และ อบจ. มีพื้นที่ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ๓) พิจารณา ภารกิจด้าน อลว.ที่กรม อ. ดำเนินการ แต่ไม่เหมาะสมกับ อบต. /เทศบาล และเห็นควรกำหนดการ ถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ. ให้ชัดเจน ต้องทำอะไร อย่างไร ๔) การถ่ายโอนภารกิจฯ มีช่องว่าง และโอกาส ซึ่งส่งผลกระทบเรื่องงาน หากต้องสร้างระบบงานที่ต้องบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่าย ให้ตั้งเป้าหมาย ร่วมกันในการสร้างระบบงานเพื่อ ปชช. เน้นข้อมูลอยู่ที่คน ไม่ควรยึดโยงกับหน่วยบริการ ๕) แปลง ประเด็นการถ่ายโอนภารกิจฯ นี้ให้เป็นโอกาสของกรม อ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๖) จัดทำใน รูปแบบของคณะทำงาน โดยให้แปลงจากข้อเสนอจากที่ประชุมกรมอนามัย แล้วจัดทำเป็นรายละเอียด เพื่อมอบสำนัก กอง หรือหน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป ๗) บูรณาการงาน อลว. สส. และ PP เข้า ด้วยกัน และยกระดับการดำเนินงาน/พัฒนา Capacity Building ผลักดันให้เข้ากับท้องถิ่น เพื่อพัฒนางาน ต่อเนื่อง ทั้งนี้ มอบ กผ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบคณะทำงาน โดยควรมีองค์ประกอบจาก ภายนอกด้วย</p>	<p>รับทราบ รับในหลักการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และมอบ กผ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบ คณะทำงาน</p>
<p>๕.๒ การขับเคลื่อน กำกับ และติดตาม การใช้ ักัญชาและกัญชง ในสถานประกอบกิจการอาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>สอน. นำเสนอ ๑) <u>กรอบแนวคิด</u> สถานประกอบกิจการอาหาร ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการ อบรม สถานประกอบกิจการ/แหล่งผลิตถูกต้องตามกฎหมาย ควบคุมเมนูอาหารกัญชา/กัญชง และ ลงทะเบียนร้านอาหารกัญชา/กัญชง ๒) <u>ผลการดำเนินงาน ปี ๖๕</u> ประชุม คทง. จัดทำร่างประกาศพร้อม ทั้งรับฟังความคิดเห็น สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการอาหารที่จำหน่ายอาหารปรุงประกอบด้วย ส่วน ของพืชกัญชา สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการอาหารที่ใช้กัญชา กัญชงเป็นส่วนประกอบ ศึกษาวิจัยการ</p>	<p>รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สอน. จัดทำคำแนะนำด้านคุณค่าอาหาร ปริมาณ ของกัญชา กัญชงที่เหมาะสมต่อวัน และ ดำเนินการ On Top CFCG ม.ค.๖๕</p> <p>๒. สก. เร่งศึกษารสชาติของอาหารที่มีกัญชา กัญชงเป็น</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
	<p>วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของกัญชา ๓) บทบาทของกรม อ. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ</p> <p>วิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนาเครื่องมือ ศึกษาวิจัย/กำหนดแนวทาง/มาตรการเชิงกฎหมายและวิชาการ</p> <p>จัดทำร่างประกาศกัญชาในสถานประกอบการฯ สื่อสารร่างประกาศกัญชา เฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ๔) บทบาท ศอ. เฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม ส่งเสริมความรอบรู้การใช้กัญชา</p> <p>กัญชงในสถานประกอบการด้านอาหาร แผนการขับเคลื่อน ซึ่งแจ้งประกาศกรม อ. และแนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมการใช้กัญชาในสถานประกอบกิจการ สื่อสารสาธารณะ บูรณาการภาคีเครือข่าย วิเคราะห์ THC CBD เก็บตัวอย่างเมนูกัญชา ๔ ภาค กำกับ ติดตาม ประเมินผล สถานประกอบกิจการ และสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ กำกับเรื่องความสะอาด เพิ่มคำแนะนำด้านคุณค่าอาหาร/ปริมาณของกัญชาที่เหมาะสมต่อวัน การ On Top CFGT ให้เริ่มดำเนินการ ม.ค.๖๕ และให้ สภ. เร่งศึกษารสชาติของอาหารที่มีกัญชา เป็นส่วนประกอบ</p>	<p>ส่วนประกอบ</p>
<p>๕.๓ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ The ๑<sup>st</sup> National Health Promotion and Elderly Care Innovation Conference ๒๐๒๑</p>	<p>สอ.ส. เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ - ๒๘ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุมภัทร สุวรรณกิจ กรมอนามัย ภายใต้หัวข้อ “สร้างไลฟ์สไตล์ผู้สูงวัย ปรับตัว เรียนรู้ อยู่ร่วมกับโควิด 19” โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.กสธ. เป็นประธาน และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ และกลุ่มไลน์ของผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ประธานฯ ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานที่พักฟื้น พักอาศัย พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อรองรับบุคลากรกรม อ. ที่เป็นผู้สูงอายุ โดยมีสวท.ค.น.ค. เป็นต้นแบบ</p>	<p>รับทราบ มอบหมาย สอ.ส. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานที่พักฟื้น พักอาศัย พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อรองรับบุคลากรกรม อ. ที่เป็นผู้สูงอายุ โดยมีสวท.ค.น.ค. เป็นต้นแบบ</p>
<p>๕.๔ กำหนดการดำเนินงานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (PMS)</p>	<p>กจ. รายงานการกำหนดระดับผลการประเมินของ ขรก./พรก. รอบที่ ๑/๖๕ ประกอบด้วย ขรก.อย่างน้อย ๓ ระดับ ดีเด่น ดีมาก ดี และ พรก. อย่างน้อย ๒ ระดับ โดยระดับดีเด่น ไม่นเกิน ๒๐% ของจำนวนคนที่ได้เลื่อนเงินเดือน ส่วนแนวทางการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ขรก. รอบที่ ๑/๖๕ ร้อยละ ๓ แบ่งเป็น PA หน่วยงาน ร้อยละ ๒.๕๕ และกันเงินเป็นวงเงินส่วนกลาง ร้อยละ ๐.๐๕ (Healthy Workplace ๕๐% และหน่วยงานคุณธรรม ๕๐% ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค)</p>	<p>รับทราบ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ และมอบหมายให้ กจ.ทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน</p>
<p>๕.๕ จากงานวิจัยนโยบาย เขตสุขภาพที่ ๖</p>	<p>ศอ.๖ นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ศอ.๖ และกระบวนการขับเคลื่อน โดยใช้งานวิจัยและข้อมูล นำมาพัฒนาระบบกลไกการทำงาน เพื่อให้ได้นโยบายระดับเขต ซึ่งมีผลและแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๖๒ - ๖๖ ได้แก่ ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน ตรวจพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า คุณกำเนิดด้วยวิธีใหม่ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศ ส่วนนโยบายปี ๖๕ ( PPA เขต) ผลักดันเรื่อง หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน แลคุณกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่</p>	<p>รับทราบ และกล่าวชื่นชมการดำเนินงาน</p>
<p>๖ วาระอื่นๆ</p>	<p>๖.๑ ประธานฯ ให้พิจารณาชื่อภาษาอังกฤษ และชื่อย่อของกรม อ. และแจ้งการประชุมกรม อ. ครั้งที่ ๔/๖๕ จัดขึ้น ณ อ.เบตง จ.ยะลา หากสนามบินไม่สามารถเปิดใช้งาน ให้เปลี่ยนสถานที่ในการประชุมฯ</p>	<p>รับทราบ มอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เลขานุการกรมดำเนินการพิจารณาชื่อภาษาอังกฤษ และชื่อย่อของกรม อ.</p> <p>๒. ศอ.๑๒ ยะลา ตรวจสอบการเปิดใช้งานของ สนามบินเบตง จ.ยะลา</p>